

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN YÊN LẬP****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/2011/CT-UBND

Yên Lập, ngày 13 tháng 01 năm 2011

**CHỈ THỊ****Về nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự năm 2011**

Năm 2010, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, xung đột tranh chấp cục bộ, quan hệ giữa các nước lớn diễn ra phức tạp, nhưng hòa bình, hợp tác và phát triển là xu thế lớn của thế giới. Trong nước diễn ra nhiều sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng. Đất nước ta phải đối mặt với hoạt động chống đối quyết liệt của các thế lực thù địch và bọn tội phạm; tình hình biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Trên địa bàn tỉnh Phú Thọ nói chung, huyện Yên Lập nói riêng tình hình an ninh trật tự (ANTT) còn diễn biến phức tạp, tranh chấp đất đai, hoạt động của người nước ngoài, xuất nhập cảnh, tôn giáo, hoạt động của một số loại tội phạm hình sự, ma túy và các tệ nạn xã hội... vẫn là mối quan tâm của toàn xã hội.

Tuy nhiên trong năm qua, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và Công an tỉnh, sự phối hợp và ủng hộ của các ban, ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân trong đó lực lượng Công an làm nòng cốt, chúng ta đã nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện.

Năm 2011, là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của đất nước: Tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; bầu cử Quốc hội khóa XIII; và Hội đồng nhân dân các cấp; Giỗ Tô Hùng Vương; bảo vệ Tết Nguyên đán Tân Mão. Bên cạnh những thời cơ, vận hội mới; công tác ANTT trên địa bàn tiếp tục phải đối mặt với những nguy cơ, thách thức mới; các thế lực thù địch và bọn phản động chống đối tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động "Diễn biến hòa bình", bạo loạn, lật đổ nhằm thực hiện ý đồ chống phá cách mạng nước ta.

Để bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống nhằm thực hiện phát triển kinh tế xã hội ở địa phương và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 06-NQ/HU ngày 13 tháng 01 năm 2011 của Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Lập về nhiệm vụ giữ gìn ANTT năm 2011; UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan đơn vị, các ban ngành đoàn thể, lực lượng vũ trang trong toàn huyện thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:

1. Tổ chức nghiên cứu, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Yên Lập lần thứ XXII, Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVII, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; Kết luận số 86-KL/TW ngày 05/11/2010 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 14/10/2006 của Bộ Chính trị về "Tăng cường lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh quốc gia trong tình hình mới"; Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới". Chủ động trong công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về thời cơ, thách thức, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, những nguy cơ mất an ninh trong tiến trình hội

nhập quốc tế của đất nước và tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

**2.** Tăng cường công tác nắm tình hình, nhất là tình hình từ xa, từ cơ sở, làm tốt chức năng tham mưu, đề xuất với các cấp ủy Đảng, chính quyền những chủ trương, giải pháp liên quan công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa - tư tưởng, an ninh thông tin, an ninh nông thôn, tôn giáo, dân tộc; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch.

Chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện ngay từ cơ sở, nhất là các vụ việc liên quan đến chính sách xã hội, giải phóng mặt bằng, tranh chấp đất đai, các vấn đề liên quan đến tôn giáo, dân tộc, không để sơ hở thiếu sót, không để kẻ kích lợi dụng kích động biểu tình, gây rối an ninh, trật tự. Đấu tranh ngăn chặn, xử lý các trường hợp lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo, tự do, dân chủ và tín ngưỡng, tôn giáo để chông lại đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

**3.** Huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia công tác giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn huyện, trong đó, lực lượng Công an với vai trò nòng cốt phải chủ động làm tốt công tác phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại âm mưu "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp lực lượng Công an thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống tội phạm, xây dựng và triển khai thực hiện tốt các phương án, kế hoạch bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, bầu cử Quốc hội khóa XIII, Hội đồng nhân dân các cấp, các sự kiện chính trị quan trọng của dân tộc, Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng, Tết Nguyên đán Tân Mão 2011.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 09/CP của Chính phủ và Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm; phòng chống tham nhũng; phòng chống buôn bán người; chiến lược quốc gia về phòng, chống ma túy; tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên các tuyến, địa bàn trọng điểm và truy bắt các đối tượng có lệnh truy nã; tập trung đấu tranh chống tội phạm kinh tế, tham nhũng, ma túy, môi trường, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm mua bán người. Quản lý chặt chẽ các loại đối tượng, lập hồ sơ đối tượng theo các Nghị định của Chính phủ làm trong sạch địa bàn.

Các ngành trong khối nội chính phối hợp chặt chẽ trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, đảm bảo nghiêm minh, đúng pháp luật.

**4.** Nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự; tăng cường công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, quản lý văn hóa, thông tin, quản lý xuất, nhập cảnh, quản lý người nước ngoài, quản lý hộ khẩu, nhân khẩu, quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, thực hiện Chỉ thị 406/TTg của Thủ tướng Chính phủ về cấm buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và đốt các loại pháo nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Tân Mão 2011. Chỉ đạo quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; đảm bảo an toàn phòng, chống cháy nổ, phòng cháy chữa cháy rừng. Phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng, chống lụt bão, thiên tai, dịch bệnh, tai nạn thương tích và tìm kiếm cứu nạn.

**5.** Đổi mới nội dung, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội ở địa phương. Tổ chức triển khai thực hiện tốt quy chế hoạt động của các tổ an ninh trật tự, tổ tự quản, liên gia tự quản, dòng họ tự

quản ở các khu dân cư; đẩy mạnh thực hiện các Nghị quyết liên tịch về ANTT; phát động phong trào quần chúng tích cực tham gia phòng chống tội phạm; thường xuyên quan tâm công tác xây dựng, nhân điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, củng cố, xây dựng các mô hình tự quản về ANTT; đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ cho lực lượng nòng cốt cơ sở, lực lượng Công an xã, bảo vệ cơ quan doanh nghiệp, trường học.

6. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan đơn vị cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường công tác lãnh đạo, phối hợp lực lượng Công an thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác bảo vệ ANTT gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương mình.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ với chính quyền cùng cấp tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến mọi tầng lớp nhân dân. Kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở cơ sở, góp phần vào nhiệm vụ ổn định chính trị, thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

UBND huyện giao cho Công an huyện có trách nhiệm tham mưu, hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc và chủ động phối hợp với UBND các xã, thị trấn, các ban ngành, đoàn thể tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này. Định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện với UBND huyện theo quy định.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Trường Sơn (Đã ký)**